

## ผลของการทำประชาพิจารณ์เรื่องสิทธิในการออกเสียงของนักโทษและแนวทาง ข้อเสนอ

\*\*\*\*\*

วันนี้ (9 เมษายน) รัฐบาลประกาศผลการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของนักโทษและแนวทางข้อเสนอ ในมุมมองที่ชนะที่ได้รับจากการทำประชาพิจารณ์

ในบรรดาผลที่ได้รับ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เรียกร้องให้ถอดถอนการตัดสินโทษของนักโทษในการมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ความคิดเห็นส่วนใหญ่จากเวทีสาธารณะให้การสนับสนุนการถอดถอนการตัดสินโทษนี้เช่นกัน

ในด้านของตัวเลือกนโยบายในการให้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแก่นักโทษ ร้อยละ 49 ของผลที่ส่งสนับสนุนให้นักโทษมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องโทษ ในขณะที่ร้อยละ 24 ให้การสนับสนุนการถอดถอนการตัดสินโทษของนักโทษ รวมถึงนักโทษที่กระทำความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการตัดสินบนจากการมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพียงร้อยละ 4 ให้การสนับสนุนการตัดสินโทษนักโทษในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการต้องโทษ

ผลการสำรวจความคิดเห็นบ่งชี้ว่าประมาณร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสอบถามให้การสนับสนุนการอนุญาตให้นักโทษมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องโทษ เพียงร้อยละ 34 ไม่ให้การสนับสนุนการอนุญาตให้นักโทษทุกรายมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

โฆษกของสำนักกระทรวงรัฐธรรมนูญและแผ่นดินใหญ่กล่าวว่า "เกี่ยวกับผลของการทำประชาพิจารณ์ เราได้เสนอให้มีการถอดถอนการตัดสินโทษของนักโทษในการลงคะแนนเพื่อมีสิทธิในการเลือกตั้งและจากการมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง"

มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับว่ายังคงควรคงการตัดสินโทษของบุคคลที่กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการตัดสินบนอยู่หรือไม่ ขณะที่มีส่วนของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจำนวนมากเห็นด้วยกับการรักษาข้อจำกัดนี้ไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับการถอดถอนข้อจำกัดดังกล่าว เหตุผลพื้นฐานที่สำคัญก็คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานทางการเมืองโดยชอบของทุกคน และบุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวได้รับโทษของตนอยู่แล้วโดยต้องถูกจำคุก จึงไม่เป็นการยุติธรรมที่จะเพิ่มโทษให้กับบุคคลเหล่านี้อีกโดยการถอดถอนสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของพวกเขา

"เมื่อคำนึงถึงมุมมองที่ได้รับในระหว่างการทำประชาพิจารณ์และการตัดสินคดีในต่างประเทศจำนวนมาก ไม่มีการจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักโทษ เราจึงเสนอให้มีการถอดถอนการตัดสินโทษของบุคคลที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการตัดสินบนจากการลงคะแนนเสียงและจากการลงคะแนนเพื่อมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง"

ผลลัพธ์ของการทำประชาพิจารณ์ชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนทั่วไปในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสำหรับนักโทษและบุคคลที่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาคดีในเอกสารการทำประชาพิจารณ์ รวมทั้งที่อยู่ในการจดทะเบียนเพื่อมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการเตรียมการสำหรับการลงคะแนนและนับ

คะแนนเสียง กระทรวงคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำงานเพื่อคิดรายละเอียดในการจัดเตรียมการเหล่านี้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

"คณะกรรมการดูแลด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจะสรุปผลการทำประชาพิจารณ์และข้อเสนอที่จะส่งต่อที่ประชุมในวันที่ 20 เมษายน เราวางแผนที่จะแนะนำคณะกรรมการฯ ให้ทำการแก้ไขร่างกฎหมายภายในช่วงระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายปี 2551/52 เพื่อแก้ไขบทบัญญัติการตัดสิทธิที่เกี่ยวข้อง" โฆษกกล่าว

การทำประชาพิจารณ์กินเวลาหกสัปดาห์ ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม ในระหว่างการทำประชาพิจารณ์ เราได้รับความคิดเห็นที่ส่งมาทั้งสิ้น 70 ฉบับ คณะบริหารยังได้จัดเวทีสาธารณะขึ้นสองเวทีและพบกับองค์กรที่สนใจในปัญหานี้เพื่อรวบรวมทัศนคติจากส่วนต่างๆ ทั้งนี้มีการสำรวจความคิดเห็นเพื่อวัดมุมมองของสาธารณชนอีกด้วย

สามารถขอรับรายงานผลการทำประชาพิจารณ์ได้ที่ศูนย์บริการสอบถามสาธารณะ กระทรวงมหาดไทย หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักกระทรวงรัฐธรรมนูญและแผ่นดินใหญ่

จบ/พฤษภาคมที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552